

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huyện Dương Minh Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Số: 22/LĐLĐ

V/v tăng cường công tác nắm tình hình,  
đảm bảo an ninh trật tự Lễ Quốc khánh 2/9

Kính gửi: - Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

- Thực hiện Công văn số 66/LĐLĐ ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự Lễ Quốc khánh 2/9;

- Căn cứ Công văn số 727-CV/BTGHU ngày 30/8/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc định hướng tư tưởng trong dịp 2/9/2018.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- Tiếp tục thực hiện Công văn số 60/LĐLĐ ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phổ biến tài liệu tuyên truyền nhanh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến đoàn viên người lao động. (gửi kèm tài liệu)

2- Theo dõi nắm chắc tình hình trong công nhân, kịp thời phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị đình công, biểu tình.

3- Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phối hợp với chủ doanh nghiệp giải quyết hài hòa yêu cầu chính đáng của công nhân, không để phát sinh các vụ việc mà thế lực thù địch, bọn xấu có thể lợi dụng tạo cơ kích động công nhân đình công dẫn đến biểu tình.

4- Các công đoàn cơ sở không tổ chức tham quan, du lịch dịp 2/9 để tập trung đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm tình thần chỉ đạo của công văn này./.

**Nơi nhận:**

- VP Huyện ủy, UBND huyện;
- Ban Dân vận HU, MTTQ huyện;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP.





## TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHANH

(Kèm theo Công văn số 2186-CV/BTGTU, ngày 28/8/2018  
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quốc khánh 2-9 với Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những sự kiện lịch sử vĩ đại, cũng là 2 giá trị cao cả bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. 73 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã ngày càng phát triển lớn mạnh dù còn không ít khó khăn; đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Phát huy những thành quả đó, mỗi người dân chúng ta đã không ngừng ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

Đối với toàn thể người dân Việt Nam, thành thông lệ, ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành Ngày Tết Độc lập; là ngày mọi người con đi làm ăn, công tác, học tập ở xa trở về nhà đoàn tụ đầm ấm bên gia đình. Đó là những giá trị đích thực của hòa bình, tự do, độc lập mà Cách mạng Tháng Tám vĩ đại từ mùa Thu lịch sử 73 năm trước mang lại. Thế nhưng cứ đến dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của dân tộc thì các lực lượng thù địch trong và ngoài nước vốn khát vọng quyền lực, ảo tưởng muốn tìm lại quyền lực đã mất luôn tìm cách xuyên tạc, bóp méo lịch sử, lợi dụng những hạn chế trong phát triển kinh tế, những kẽ hở của pháp luật tăng cường hoạt động chống phá chế độ. Chúng dự định sẽ kích động biểu tình bạo loạn, làm cuộc cách mạng màu tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân vào thời điểm trước, trong và sau Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay. Đây là âm mưu thâm độc của các thế lực phản động nhằm chống phá Nhà nước ta.

Để bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng và sự ổn định, phát triển của đất nước. Với trách nhiệm công dân, đề nghị bà con, cộng đồng mạng hãy cảnh giác trước lời kêu gọi biểu tình của chúng, tuyệt đối không tham gia, tuyên truyền cho bạn bè, người thân không tham gia, không chia sẻ những nội dung kích động biểu tình và tuyên truyền cho mọi người biết được âm mưu của các thế lực thù địch. Đồng bào ta hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại từng địa bàn, khu dân cư, nơi công cộng. Khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý. Bọn chúng lợi dụng mạng xã hội để kích động, thì chúng ta cũng dùng mạng xã hội để vạch mặt chúng và chặn đứng âm mưu phá hoại của chúng.

**Người dân cần lưu ý:** việc sử dụng máy bay mô hình điều khiển từ xa phải được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật và chỉ được cho bay tại các khu vực trống trải đã được chính quyền địa phương quy định. Hành vi viết vẽ lên tiền là vi phạm pháp luật; những tờ tiền bị viết, vẽ không được phép sử dụng. Chính vì vậy, khi phát hiện việc sử dụng các phương tiện trên cần ngăn chặn ngay và báo cho chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Mọi người dân đều được quyền bày tỏ ý kiến của mình trong khuôn khổ pháp luật. Mọi ý kiến của người dân luôn được lãnh đạo chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu.

Người yêu nước chân chính là người không vi phạm pháp luật.

Hãy thể hiện lòng yêu nước một cách sáng suốt.

Chúng ta nói không với mọi âm mưu phá hoại cuộc sống an toàn của Nhân dân.

**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh**